
	MATCHON <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source : ไทยรัฐ		
Date : - 5 ส.ค. 2559	Page : 15	No :

●ลดหนี้ได้ : ที่ รร.เจ้าพระยาปาร์ค เมื่อวันที่ 4 มี.ค. นายชาญณรงค์ ปรานีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์กล่าวในช่วงสัมมนากฎหมายใหม่กับการอำนวยความสะดวกว่ากฎหมายแห่งแก้ไขการค้าประกันให้สอดคล้องกับปัจจุบันเริ่มใช้วันที่ 1 ธ.ค. 58 กฎหมายใหม่เขียนไว้ว่า ต้องแจ้งผู้ค้าประกันเพื่อไปขอลดหนี้ให้ลูกหนี้ ที่หนีหนี้ไม่ยอมจ่าย ผู้ค้าประกันสามารถเข้ามาจ่ายชำระหนี้แทนลูกหนี้ได้ โดยสามารถเจรจาลดหนี้ให้ครึ่งหนึ่งเพื่อจะทำให้ผู้ค้าประกันได้ประโยชน์ ในส่วนของสัญญาการจ้างงานก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันด้วย.


	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	มติชน	
Date : 5 มี.ค. 2559	Page : 11	No: 59107147

ศาลยกฟ้อง‘ซัจจ’หมิ่น‘สมยศ’

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ศาลอาญาคณะ รัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.1396/2556 ที่ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีต ผบ.ตร. เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พล.ต.ท.ซัจจ กุลติลก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นจำเลย ฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 328 โดยคดีนี้ โจทก์ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ระบุพฤติการณ์ว่าระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม 2556 พล.ต.ท.ซัจจให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์คมชัดลึก มีเจตนาให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าโจทก์เป็นคนไม่ดี และใช้อำนาจในทางที่ผิด ทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียง

ศาลพิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุ โจทก์รับราชการดำรงตำแหน่งรอง ผบ.ตร. จำเลยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม

2553 นางวิมลรัตน์ กุลติลก ภรรยาจำเลย เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พล.ต.อ.สมยศกับพวกรวม 10 คน ต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนการโอนหุ้นบริษัท แอสเซทมิลเลียน จำกัด ระหว่างโจทก์กับพวก ต่อมาจำเลยได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนทำนองว่า มีการใช้ลูกน้องไปทำให้นายโดนัล เอียน แม็คเบล พยานชาวออสเตรเลีย ในคดีเพิกถอนการโอนหุ้นถูกขึ้นบัญชีห้ามเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และข้อความทำนองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความละโมภของบางคนที่ไม่รู้จักพอ เห็นว่าข้อความดังกล่าวของจำเลยเป็นการพูดเพื่อปกป้องรักษาสีทิวในทางคดี เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตด้วยความชอบธรรม ป้องกันส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง จึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา ตามมาตรา 329 (1) พิพากษายกฟ้อง

	MATCHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : ไทยโพสต์		
Date : - 5 มี.ค. 2559	Page : 10	No :

ยิ่งลักษณ์สุดมึนถูกกกด.ฟ้อง

กรุงเทพฯ ● เมื่อวันศุกร์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเรียกค่าเสียหายทางแพ่งตนเองและคณะกรรมการการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) จำนวน 2,400 ล้านบาทฐานปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตาม พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ในการเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 ที่เป็นโมฆะว่า ทราบรายละเอียดจากข่าว แต่ยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการ รู้สึกแปลกใจ และตั้งข้อสังเกต เพราะขณะนั้นมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้ว และก็ทำตามกระบวนการกฎหมายทุกอย่าง ไม่ทราบว่าจะเรียกค่าเสียหายได้อย่างไร ส่วนแนวทางการต่อสู้ ต้องขอดูรายละเอียดก่อน

เมื่อถามย้ำว่า เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งแล้วอำนาจของการจัดการเลือกตั้งควรเป็นของ กกต.หรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ตอบว่า โดยหลักแล้วต้องเป็นเช่นนั้น ส่วนจะฟ้อง กกต.กลับหรือไม่นั้น ขอดูรายละเอียดก่อน

ขณะเดียวกัน ที่ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ กลุ่มคนเสื้อ

แดงในนามกลุ่มพลังประชาชนคนไทยจำนวนกว่า 20 คน ได้รวมตัวกันบริเวณลานอเนกประสงค์ เพื่อมาเรียกร้องกรณีดังกล่าว โดยมีการชูป้ายระบุว่า “กกต.ต้องรับผิดชอบเลือกตั้งโมฆะ”, “สมชายเลือกตั้งเอียง”, “เราจะฟ้อง กกต.ต้องจ่ายค่าเลือกตั้งเอง” โดยตัวแทนกลุ่มให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ใช่ความผิดของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เพราะการจัดเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.พ. ต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าไม่ถอยหลังเข้าคลอง ซึ่งหลังจากนี้กลุ่มเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายกับ กกต. และจะออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนทุกครั้งหาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ถูกฟ้องร้องในกรณีดังกล่าว

ส่วนนายถาวร เสนเนียม อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตแกนนำ กปปส. กล่าวว่า กำลังยกร่างคำร้องเพื่อร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ และ กกต.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ กรณีมีมติดังกล่าวเพราะเป็นการหาแพะรับบาปและแก้เกี้ยว โดยขอทำ กกต.ทั้ง 5 ดีเบตผ่านโทรทัศน์ ถึงกรณีที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ และ กกต.เป็นผู้ที่ทำให้การเลือกตั้งปี 57 เป็นโมฆะ.